
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 9. mars 2017 - R17020248

Málsnr. Erindi: Afgreiðsla:

Fundargerðir:

R17010024 Fundargerð stjórnar samtaka sveitarfélaga á 
Höfuðborgarsvæðinu nr. 439 13.2.2017

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:

R17020037 Tillaga hverfisráðs Grafarvogs, dags. 24.2.'17, 
vegna breytingar á götuheiti.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
meðferðar.

R17030038 Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um 
breyt. á lögum um verslun með áfengi og 
tóbak o.fl. (smásala áfengis), 106. mál.

Sent velferðarsviði til meðferðar.

R17020119 Styrkumsókn Kristjáns B. Jónassonar vegna 
útgáfu bókarinnar Bæjarskipulag og mótun 
umhverfis á Íslandi á 20. öld.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R17020180 Styrkumsókn Arcus Films ehf. vegna Ratatam - 
forvarnarmyndbönd.

Sent mannréttindaskrifstofu til umsagnar.

R17020179 Styrkumsókn Alþýðuóperunnar vegna 
#6dagsleikinn - How to Make an Opera.

Sent mannréttindaskrifstofu til umsagnar.

R17030015 Boð til borgarinnar um að kaupa jörðina 
Presthús á Kjalarnesi

Sens skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar.

R17030023 Tillaga borgarráðs um biðaðstöðu 
strætisvagnafarþega í skiptistöðunni í Mjódd

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17020017 Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um breytingar á 
gjaldskrám velferðarsviðs frá árinu 2006

Sent til meðferðar skrifstofu borgarstjóra 
og borgarritara.

R16090034 Erindi íþróttafélagsins þróttar um viðræður um 
uppbyggingi íþróttamannvirkja, dags. 16. 
febrúar 2017

Sent íþrótta- og tómstundasviði til 
meðferðar.
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STJÓRN SSH 
439. fundur 

 
 
 
 

Mánudaginn 13. febrúar 2017, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu samtakanna, 
Hamraborg 9, Kópavogi. 
 
Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur Líndal Haraldsson, S. Björn Blöndal, Ásgerður 
Halldórsdóttir, Haraldur Sverrisson og Gunnar Einarsson. 
Fjarverandi: Guðný Ívarsdóttir 
 
Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sat einnig fundinn og ritaði fundargerð. 
 
Stjórnarformaður SSH, Ármann Kr. Ólafsson setti fund og stýrði. 
 
Þetta gerðist: 
 
 
1. TÓNLISTARSKÓLAR – kjarasamningur /málsnr. 1504009 

Á fundinn mættu Inga Rún Ólafsdóttir frá SNS og Atli Atlason frá Reykjavíkurborg og gerðu grein 
fyrir nýjum kjarasamningi við Kennarasamband Íslands vegna Félags kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum, í kjölfar miðlunartillögu ríkissáttasemjara frá 31. janúar 2017. 
 
Umræður 

 
 
2. BORGARLÍNAN – stöðu- og verkefnayfirferð  /málsnr. 1610002 

Fundinn sátu undir þessum dagskrárlið Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri og Eyjólfur Árni 
Rafnsson verkefnisstjóri vegna Borgarlínunnar. 
Fyrir fundinum lá minnisblað frá framvæmdastjóra, svæðisskipulagsstjóra og verkefnisstjóra 
Borgarlínunnar dags. 13. febrúar 2017. 
HÁP og EÁR fóru yfir minnisblaðið og helstu þætti yfirstandandi vinnu vegna undirbúnings 
Borgarlínunnar og tímaáætlun vegna þessa. Upplýst var að verkefnislýsing hefur verið afgreidd af 
svæðisskipulagsnefnd og sérstök áhersla var lögð á krefjandi tímaáætlun vegna innleiðingar á legu 
Borgarlínunnar í svæðisskipulagi og aðalskipulagi sveitarfélaganna, sem og nauðsyn þess að sem 
fyrst náist mynd á lagalegri stöðu verkefnisins s.s. vegna mögulegrar innheimtu innviðagjalda o.fl. 
Þá var farið yfir frumhugmyndir um skilgreiningu á þjónustustigi Borgarlínunnar og mögulegri 
aðferð við skiptingu á kostnaði vegna fjárfestingar í innviðum.  

 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Stjórn leggur áherslu á að málið verði unnið áfram með tilliti til fyrirliggjandi markmiða um 
tímasetningu nauðsynlegra skipulagsbreytinga og annarra verkþátta  sbr. samkomulag 
sveitarfélaganna frá 2. desember 2016. 
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3. SÓKNARÁÆTLUN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS – verkefnatillögur v. áhersluverkefna 
2017 /málsnr. 1501010 
Hrafnkell Á Proppé svæðisskipulagsstjóri og Hermann Ottósson ráðgjafi sátu fundinn undir þessum 
dagskrárlið. 
 
Fyrir fundinum lá tillaga að ráðstöfun 22 m.kr. verkefnafjár sem gert er ráð fyrir á árinu 2017 til 
áhersluverkefna, sbr. samning um sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins frá febrúar 2015. 
 
Verkefnin eru: 
 Borgarlínan 8 m.kr. 
 Location Reykjavik Capital Area 6 m.kr. 
 Tölfræði höfuðborgarsvæðisins 6 m.kr. 
 GERT verkefnið 2 m.kr. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Stjórn samþykkti fyrirliggjandi tillögu að ráðstöfun til fjögurra verkefna á árinu 2017 og felur 
framkvæmdastjóra að ganga frá endanlegri verkefnalýsingu og greinargerð. 

 
 

4. Endurvinnslustöðvar SORPU bs. /málsnr. 1606003 
Rætt var um nauðsynlega endurskoðun á núverandi fyrirkomulagi á rekstri endurvinnslustöðva 
sveitarfélaganna og endurskoðun á núgildandi samningi sveitarfélaganna við SORPU bs. um rekstur 
þeirra, sbr. m.a umfjöllun á eigendafundi SORPU bs. 31.08.2015 og samþykkt frá 433. stjórnarfundi 
SSH 5. september 2016. 
 
Niðurstaða: 
Framkvæmdastjóra falið að setja upp tillögu að erindisbréfi fyrir verkefnahóp til að vinna að 
framangreindu verkefni í samræmi við umræður á fundinum og kalla eftir tilnefningu fulltrúa 
aðildarsveitarfélaga í hópinn sem fyrst. 
 

 
 
Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:55 
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Málsnúmer:  R17030038
Bréfalyklar:  175 Lög, reglugerðir, frumvörp sem ekki 
vistast undir viðkomandi málefni
Eigandi skjals:  Bryndís Guðmundsdóttir
Staða:  Í vinnslu
DagsetningarDagsetningarDagsetningarDagsetningar ::::
Búið til:  03.03.2017 00:00:00
Dagsetning skjals: 03.03.2017

Upplýsingar um viðskiptavinUpplýsingar um viðskiptavinUpplýsingar um viðskiptavinUpplýsingar um viðskiptavin ::::
Netfang: krb@althingi.is

Skjalalykill 175 Lög, reglugerðir, 
frumvörp sem ekki 
vistast undir viðkomandi 
málefni

Móttökudags. 03.03.2017

Málsnúmer R17030038
Skráð í GoPro 03.03.2017

            ViðtakandiViðtakandiViðtakandiViðtakandi

Deild (Ráðhúss)

Starfsmaður

            SendandiSendandiSendandiSendandi

Fyrirtæki/stofnun

Nafn

Kennitala:

Tegund skjals t-póstur
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Frá: Kristjana Benediktsdóttir
  Dags: 3.3.2017 14:36:47
  Til: 
  Efni: Frá nefndasviði Alþingis - 106. mál til umsagnar
---------------------------------------------------------

3. mars 2017

Frá nefndasviði Alþingis.

Til allra sveitarfélaganna – vinsamlegast sendið velferðarnefndum/sviðum, eða eftir því sem við á, 
þessa umsagnarbeiðni.

 

 

Ágæti viðtakandi.

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis sendir yður til umsagnar frumvarp til laga um breyt . á lögum 
um verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 106. mál.

Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en  17. mars á netfangið nefndasvid@althingi.is

 

Ef engar athugasemdir eru þarf ekki að senda sérstaka tilkynningu þess efnis . 

Þingskjalið er hægt að sækja á vef Alþingis : http://www.althingi.is/altext/146/s/0165.html



 

Vakin er athygli á því að nefndastarf fastanefnda Alþingis er rafrænt. Óskað er eftir að umsagnir og 
erindi verði send á rafrænu formi.

 

Bent skal á að umsagnir og gögn um málið birtast á vef Alþingis undir fyrirsögninni Innsend erindi á  
síðu viðkomandi þingmáls.

Leiðbeiningar um ritun umsagna er að finna á vef Alþingis á slóðinni  
www.althingi.is/vefur/nefndaumsagnir.html

 

Kveðja, 

 

--------------------------------------------  

Kristjana Benediktsdóttir 

skjalavörður

skrifstofu Alþingis, nefndasviði

Austurstræti 8-10

150 Reykjavík

sími 563-0433, fax 563-0430

www.althingi.is
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BORGARRÁÐ 2.3.'17: Tillaga borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins um biðaðstöðu 

strætisvagnafarþega í skiptistöðinni í Mjódd - R17030023

Borgarráð beinir því til stjórnar Strætó bs. að biðaðstaða strætisvagnafarþega í skiptistöðinni í 

Mjódd verði bætt sem fyrst og hún gerð þægilegri en nú er. Um fjórar milljónir farþega fara 

árlega um stöðina og er því um að ræða fjölförnustu umferðarmiðstöð landsins. Lagt er til að 

umbætur verði gerðar á stöðinni þar sem að lágmarki verði ráðist í eftirfarandi aðgerðir: 1. 

Biðstöðin verði opin farþegum á kvöldin á meðan strætisvagnar ganga. 2. Sætum verði 

fjölgað og þau sem fyrir eru verði löguð.3. Salerni biðstöðvarinnar verði opnuð almenningi að 

nýju.
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